

# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๖๒๑/๗๗๗



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศรายงานว่าพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) โดยพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมากกว่า ๑,๐๐๐ จุด ใน ๑๔ ประเทศของทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่รุนแรงในสัตว์ตระกูลสุกรและหมูป่า โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้มีความคงทนในสิ่งแวดล้อม ในสารคัดหลั่ง ซากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้นาน โรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย และเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างสูง เนื่องจากหากพบการระบาดของโรคแล้วเป็นการยากที่จะควบคุมและกำจัดโรคให้หมดไปได้ อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว สุกรที่ติดเชื้อจะแสดงอาการป่วยเกือบร้อยละ ๑๐๐ และมีอัตราการตายอาจสูงถึงร้อยละ ๑๐๐ จากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา อาจมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคนี้ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ในภูมิภาค รวมถึงโอกาสการปนเปื้อนจากการติดมากับคนและอาหารที่ผลิตจากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อนำเข้ามาบริโภค ซึ่งหากเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทยจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ฟาร์มสุกร และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงฆ่าสุกร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากการประมาณการพบว่าหากเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว จะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำลายสัตว์ป่วย ตลอดจนค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถส่งสุกรในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดไปจำหน่ายได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่อาจเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับแนวชายแดนให้เข้มงวด

/ตรวจสอบ...

ตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลสุกรรวมไปถึงอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่  
รับผิดชอบ หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบเพื่อเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๕๐๑ ๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๐๔